

# อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสถาน

## เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน จัด

## งานวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน-ร

## าชอาณาจักรไทย



อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน จัดงานวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน-ราชอาณาจักรไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีด้านวัฒนธรรม โดยมี ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ และฯพณฯ สุเชน กะมารียอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านประจำประเทศไทย ให้เกียรติร่วมกล่าวบรรยายพิเศษ



ในวาระครบรอบปีที่ 35 ของการสถาปนาสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ทางศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดงานสืบสานสายสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านกับราชอาณาจักรไทย ที่มีสายสัมพันธ์อันดีมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 400 ปี โดยใช้ชื่อว่า “งานวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน-ราชอาณาจักรไทย” ในวันศุกร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557

**ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้** กล่าวในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมฯ ว่า “รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่วันนี้เกิดความร่วมมือระหว่างทางศูนย์วัฒนธรรมสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย กับสำนักอุทยานการเรียนรู้ จัดงานวัฒนธรรมอิหร่านขึ้น เพื่อให้เกิดพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการระหว่างกัน และแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองแผ่นดินที่ผูกพันแน่นเหนียวมาตลอด เปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้องกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสืบต่อไป”

ด้าน **นายมุกฎอฟา นัจญารียอนชอเดห์ ที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมฯ** กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ว่า “ในฐานะที่ทั้งสองประเทศนั้นมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน ไม่ว่าจะเป็นจารีตประเพณี ภาษาที่ใช้ ศาสนา และวัฒนธรรม

รม ที่มีอยู่ในสังคมตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ทางศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำกรุงเทพฯ เห็นว่าความเป็นอารยธรรมของสองประเทศนั้น ควรค่าแก่การนำมาถ่ายทอดให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของอารยธรรมโดยการแลกเปลี่ยนในด้านวิชาการ”

พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการกล่าวบรรยายพิเศษหัวข้อ **“อู่แห่งอารยธรรมอิหร่าน”** โดย อพณฯ สุเชน กะมารียอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจำประเทศไทย และการกล่าวบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ **“บทบาทสตรีอิหร่านหลังจากการปฏิวัติอิสลาม”** โดย มาตามชะห์รอ นัจญารียอน ซอเดาะห์

**“งานวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน-ราชอาณาจักรไทย”** จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone ภายในงานพบกับนิทรรศการภาพถ่าย IRAN TODAY และภาพวาดโดยศิลปินอิหร่านนิทรรศการศิลปะ หัตถกรรมอิหร่านและชุดประจำชาติ พร้อมสนุกกับกิจกรรมเติมแต่งสีสันลวดลายเปอร์เซียลงในที่คั่นหนังสือ และท่องอิหร่านไปกับภาพยนตร์ที่เข้าชิงรางวัลในเทศกาลหนังเมืองคานส์

อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสกลิ่นไอแห่งเปอร์เซีย และเรียนรู้วัฒนธรรมของอู่อารยธรรมแห่งอิหร่าน โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการจัดกิจกรรมได้ที่ [www.tkpark.or.th](http://www.tkpark.or.th) และ [www.facebook.com/TKparkclub](http://www.facebook.com/TKparkclub)

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือยืนยันการเข้าร่วมงาน

กรุณาติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ TK park 02-257-4300 ext 245 / 089 448 8809 หรือ 089 1107882